



390/15 คอ. 64

ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๖๖๖

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation : HI) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) และการนำส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ซึ่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

สรุปผลการประชุมหรือการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แบบ Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) และการนำส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

การประชุมหรือการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แบบ Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) และการนำส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว การประชุมดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วยงาน	ประเด็นนำเสนอ
กระทรวงสาธารณสุข	นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งที่ประชุมว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ มีเพียงพอ สำหรับในช่วง ๒ - ๓ เดือน และในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การเภสัชกรรมจะสามารถผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ โดยนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาดำเนินการครอบคลุมยาสมุนไพรประเภทต่าง ๆ ด้วย
กระทรวงคมนาคม	รายงานผลการดำเนินการในการนำส่งตัวผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนา และขอให้ที่ประชุมพิจารณารูปแบบการดำเนินการส่งประชาชนที่มีความพร้อมที่มีความประสงค์กลับภูมิลำเนาเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยนายกรัฐมนตรีให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการแล้ว
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)	รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ การสนับสนุนการปฏิบัติการ EOC กทม. การจัดตั้งจุดบริการประชาชน การจัดชุดบริการเคลื่อนที่เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือเข้าไปในชุมชนให้ได้มากที่สุด เช่น การจัดส่งยา และการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล เป็นต้น
กองทัพบก	รายงานผลการดำเนินงานการสนับสนุนการดำเนินการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) การจัดการรับส่งผู้ป่วย แยกผู้ป่วย การมอบอุปกรณ์แพทย์ อาหาร ตามโรงพยาบาลสนามต่างๆ โดยกองทัพบกยืนยันว่าพร้อมช่วยเหลือ สนับสนุนเต็มกำลังในทุกด้าน

หน่วยงาน	ประเด็นนำเสนอ
กระทรวงมหาดไทย	<p>รายงานผลการดำเนินงาน ใน ๓ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑) การส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนา : ให้จังหวัดกำหนดแนวทางในระดับจังหวัดในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ที่ต้องการเดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา และสรุปจำนวนผู้ได้รับการส่งกลับไปรักษาที่ยังภูมิลำเนา จำนวน ๑๒๘,๓๓๐ คน (ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)</p> <p>๒) ข้อมูล Home Isolation จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ๕๗,๖๘๘ คน และข้อมูล Community Isolation มีทั้งหมด ๔,๓๐๗ แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๑๒๐,๕๘๑ คน รับผู้ป่วยแล้ว ๓๘,๔๕๒ คน และรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มเติม ๘๒,๑๒๙ คน ทั้งนี้ ทุกจังหวัดได้มีการดำเนินการในการดูแลผู้ติดเชื้อทั้งในการดำเนินการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งได้มีการดำเนินการเตรียมการเพื่อรองรับผู้ป่วย</p> <p>๓) การนำเสนอพื้นที่แพร่ระบาด : โดยแสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เกิดจากการแพร่ระบาดภายในพื้นที่จังหวัดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 พิจารณานำการแสดงผลผู้ติดเชื้อที่เกิดจากการแพร่ระบาดภายในพื้นที่จังหวัดไปปรับใช้ในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป</p>
กรุงเทพมหานคร	<p>รายงานผลการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) และการดำเนินงานร่วมกับภาคประชาสังคมในการจัดตั้งศูนย์พักคอย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.)</p>
จังหวัดลำปาง	<p>รายงานการดำเนินโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน โดยมีผู้ติดเชื้อติดต่อมา จำนวน ๑,๑๐๐ คน Admit จำนวน ๘๒๓ คน รายงานการรับดูแลผู้ติดเชื้อใน (๑) โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้ ๒๖๗ เตียง (๒) สถานที่พักคอย และสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ รองรับผู้ป่วยได้อีก ๕,๖๖๓ คน (๓) ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันและศูนย์แยกโรคชุมชน รองรับผู้ป่วยได้ ๗,๑๕๓ คน</p>
จังหวัดชัยภูมิ	<p>รายงานข้อมูลการดำเนินการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) รองรับผู้ป่วยไม่ได้แล้ว และการแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้ ๑,๕๓๐ เตียง และดำเนินงานโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้านด้วยระบบ Call Center โดยดำเนินการช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๒,๑๓๕ ราย รายงานผลการให้บริการคัดกรอง COVID - 19 โดยมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน ๑๑๓,๓๖๙ ราย เข็มที่ ๒ จำนวน ๓๐,๙๓๑ ราย และเข็มที่ ๓ จำนวน ๔,๘๖๓ ราย รวม ๑๔๙,๑๖๓ โดส</p>

หน่วยงาน	ประเด็นนำเสนอ
จังหวัดนครราชสีมา	รายงานข้อมูลโรงพยาบาลสนาม มีเตียงว่าง จำนวน ๖๒๑ เตียง ข้อมูลการดำเนินการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้ ๓,๕๓๑ เตียง สถานที่กักตัวของรัฐ (State Quarantine) รองรับกักตัวได้เพิ่ม ๙,๕๔๙ คน และมีระบบ Call Center รับผู้ป่วยภูมิลาเนานครราชสีมา กลับเข้ารับรักษา โดยมีผู้ติดต่อสะสม ๓,๑๗๒ คน ได้รับการดูแล ๓,๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ทั้งนี้ ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว ๔๗๐,๖๕๖ ราย จากเป้าหมาย ๒,๑๑๒,๓๘๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๐
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	รายงานการรับดูแลผู้ติดเชื้อใน (๑) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รองรับได้ ๑๖,๐๕๕ เตียง (๒) โรงพยาบาลสนาม รองรับได้ ๑๔,๖๗๕ เตียง (๓) การแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) รองรับได้ ๑,๕๖๘ เตียง และ (๔) ดำเนินการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ดูแลในส่วนการพัฒนาระบบเพื่อดูแลและติดตามอาการผู้ป่วย โดยพัฒนา Application ติดตามโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา และแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยโดย สวทช. ทั้งนี้ นรม. ได้เน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

๑. ให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้เผยแพร่ออกไปทุกช่องทาง อาทิ การ Live สด การจัดอบรมอาสาสมัคร ให้มีศูนย์รับเรื่องเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ การบูรณาการดำเนินการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) การแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) การขนส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนา และการดำเนินการ Bubble and Seal การรักษาพยาบาลในชุมชน รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาลอข่าวปลอม (Fake News) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
๒. เน้นย้ำให้เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนา โดยใช้กลไกกองอาสาสมัครชาตินาคน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และอาสาสมัครสาธารณสุขสนับสนุนการดำเนินการ
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการขยะติดเชื้อที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
๔. ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา เรื่อง การเปิดรับสมัครแรงงานไทยในภาคธุรกิจที่ขาดแคลนแรงงาน เพื่อจะได้มีรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
๕. เน้นย้ำการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
๖. มอบกระทรวงสาธารณสุขในการติดตามการพัฒนาวัคซีน ยาใหม่ โดยจัดหาให้เพียงพอ มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ
๗. ขอบคุนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น โดยในระดับ

ต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีจะประสานหาหรือผ่านกลไกระดับผู้นำ รวมถึงกล่าวชื่นชมกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในการบริหารจัดการเพียงการดำเนินการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) การแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) และการรับผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนา

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑. ให้มุ่งเน้นการติดตามสถานการณ์ของทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดซึ่งมีรายละเอียดที่ซับซ้อน ตามสถานการณ์ให้ทัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการกำชับ กำกับดูแลการดำเนินงานของ ทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัด

๒. การดำเนินการของการดำเนินการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) ให้พิจารณาควบคู่กับการดำเนินการร่วมกับสถานพยาบาลในพื้นที่

๓. การกรอกข้อมูลในระบบ Thai QM เพื่อแสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจ ให้ตรงกันในรายละเอียดของการกรอกข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในเรื่องของข้อมูลผู้ติดเชื้อในเขตชุมชนของเทศบาลต่าง ๆ

ศบค.มท.

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔